



ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕) เป็นไปตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ และฉบับแก้ไขวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไปทุกระดับ ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ จึงประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการสูงกว่าระดับดีขึ้นไป ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายเจริญ พิมพ์ชวล)
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่

บัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

สังกัด สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	สังกัด
ระดับดีเด่น จำนวน ๑๔๙ ราย				
๑	นาง ดารารัตน์ ศรีวิชัย	เจ้าพนักงานธุรการ	อาวุโส	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๒	นาย เจษฎา กาพย์ไชย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๓	นาย อภิชาติ ฟองสินธุ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง
๔	นาง กนกวรรณ พรหมตัน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๕	นาง เยาวลักษณ์ ศรีวรรณ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง
๖	นาย ดุสิต บุญเลิศ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม
๗	นางสาว กนกวรรณ พิทาคำ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๘	นาง ณิชฐยาน์ ศรีสุวรรณ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๙	นางสาว พิมพ์พิชชา ทานา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม
๑๐	นาง เกษร อักษรรัตน์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๑๑	นาย กฤษดา ชุมภูวัน	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย
๑๒	นาย ศรีณย์ โสมขันเงิน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง
๑๓	นาง รัชนิวรรณ เป้งพรหม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า
๑๔	นางสาว ธิดาวรรณ กันธิมา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย
๑๕	นาง พรสวรรค์ วจนชัย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่
๑๖	นางสาว คันสนีย์ ศรีวิชัย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๑๗	นาง บัวจันทร์ วงศ์สวย	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๑๘	นาง สุภาวรรณ จุลละสุภา	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๑๙	นาย ศราวุฒิ ปิงเขียว	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๒๐	นาย กฤษนันท์ ทองทิพย์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๒๑	นาย เรวัต แก้วเลิศตระกูล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๒๒	นางสาว สุภาพร ศรีวิชัย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๒๓	นางสาว เนตรนภา ไชยเป็ง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๒๔	นาง ปวีณา สุขมหาชาติพงศ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง
๒๕	นาย พงศ์พัฒน์ วิยวัฒน์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง
๒๖	นางสาว จารุนันท์ จอมทัน	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด
๒๗	นาง มัทนา ธรรมใจ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี
๒๘	นางสาว ธรินทร์ญา เทวภูขม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว
๒๙	นางสาว เกศรินทร์ ถาคำดีบ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด
๓๐	นาง ผุสดีวรรณ บุญเรือง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง

บัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

สังกัด สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	สังกัด
๓๑	นาย ฉัตรดิพงษ์ เปอะป็น	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง
๓๒	นาง สุรัสวดี วรรณพิรุณหงษ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย
๓๓	นางสาว พีรดี เหมวิรัช	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน
๓๔	ว่าที่ร้อยตรี ชัชวาลย์ ศรีอุบล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอคอยหล่อ
๓๕	นาย ประเสริฐ พรหมวรรณ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง
๓๖	นาง ปาณิสรา ข้าเหม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง
๓๗	นางสาว กฤตวรรณ เวชกิจ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง
๓๘	นาย เอกนรินทร์ ปินทะนา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ
๓๙	นาย รัตนกร ยอดใจเพชร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีพัฒนา
๔๐	นางสาว รรินธร รินสินจ้อย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง
๔๑	นาง วันเพ็ญ เตจ๊ะยา	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่
๔๒	นาย ฐานพัชร เลิศจารุอนันต์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว
๔๓	นาง ศลิตา กันทะ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรอำเภอคอยเต่า
๔๔	นางสาว เบญจรินทร์ รัตนสิงห์ขรณ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๔๕	นาย สักขัย ปัญจะเรือง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๔๖	นาย นพพล พุแสง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๔๗	นาย วารินทร์ พงษ์ตา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง
๔๘	นาย เสริมพงษ์ พงษ์พิกุล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรอำเภอคอยสะเก็ด
๔๙	นางสาว จันทร์จิรา ตันจินะ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง
๕๐	นาย รัตณ์ ผุสดี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่
๕๑	นางสาว วาสิณี วิรุณรัตน์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว
๕๒	ว่าที่ร้อยตรี อโนทัย เกื้อปัญญา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง
๕๓	นางสาว สุกัญญา มนุแสง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว
๕๔	นาง รมณา ยะแสง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว
๕๕	นาง เกศราภรณ์ สีเงิน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว
๕๖	นาย ชินกาญจน์ คำป้อ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง
๕๗	นางสาว จตุรพร จิตตปัญญา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง
๕๘	นาย สามารถ แก้วมูล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง
๕๙	นาย ตะวัน ญามณี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี
๖๐	นาง กรัญญา ยศพิรุฬห์พงศ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอคอยเต่า
๖๑	นาง อนุรักษ์ อภิวงค์งาม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

บัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

สังกัด สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	สังกัด
๖๒	นาย ปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๖๓	นาง ลาวัญย์ อุ่นจัน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๖๔	นาย กอบลาภ แสงสุวรรณ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๖๕	นาย ณัฏพล อยู่เย็น	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๖๖	นาย ชีระพงศ์ ทาหาล้า	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๖๗	นางสาว กนกรวรรณ เนียมทรัพย์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง
๖๘	นาย ธนเดช วงศ์เขียว	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๖๙	นางสาว พิชามณูชู่ อินไย	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง
๗๐	นางสาว เบญจภรณ์ ร้องเสียง	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด
๗๑	นาย ก้องปฐมพี ต้นสุชาติ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด
๗๒	นาย เอกณัฐ ฉายหลวง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง
๗๓	นางสาว วันวิสา กันยาทอง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอแมริม
๗๔	นาย สุรชัย ศรีล้ำเลิศ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอแมริม
๗๕	นาย ประพันธ์พงษ์ ใหม่เพย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอแมริม
๗๖	นางสาว อัญธิกา ตนมิตร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง
๗๗	นาง พัทธรา อุ่นคำ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง
๗๘	นาง พิสมัย แดงศักดิ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง
๗๙	นางสาว อริศรา มทาวงค์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน
๘๐	นาง ธัญญรัตน์ ปาระมี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	อาวุโส	สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหล่อ
๘๑	นางสาว นิตาภรณ์ นะที	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหล่อ
๘๒	นางสาว กัลย์ธีรา คันธา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่
๘๓	นางสาว กรรณิการ์ ไบบอบบุญ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด
๘๔	นาย อำนาจ เครือจันตะ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย
๘๕	นางสาว ธัญลักษณ์ ตาสุข	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว
๘๖	นางสาว เจนจิตร เทพนันท์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง
๘๗	นางสาว ณฎฐ์ นวลแขวง	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี
๘๘	นาย แสนเมือง ภูชิตยีนิง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล
๘๙	นางสาว ณัฐชญา สุขประกอบ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง
๙๐	นาย อภิรักษ์ ประสงค์สุข	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด
๙๑	นาย ชินโชติ ลาภพระแก้ว	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรอำเภอแมริม
๙๒	นางสาว จิตตนันท์ แก้วมณีสุข	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง

บัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

สังกัด สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	สังกัด
๙๓	นาย ชัชชัย ยศพิรุฬห์พงศ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย
๙๔	นาย อภิชัย คำรินทร์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง
๙๕	นาย เนติพล นนทธรรม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง
๙๖	นางสาว ญัฐธิดา กระจำรังรัตน์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง
๙๗	นางสาว จิรฐา หินเดช	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง
๙๘	นางสาว ญัฐกมล ฉันทะกิจ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อน
๙๙	นาง วราภรณ์ หมั่นอาภัย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง
๑๐๐	นาย ญัฐพงศ์ พลธนะ	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ
๑๐๑	นางสาว ภัทราภรณ์ เมืองใจ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด
๑๐๒	นาง จุติชญาน์ ประยูรวง	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม
๑๐๓	นาย รังสิมันต์ หวันนะ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง
๑๐๔	นาย ธนภูมิ มีธรรม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย
๑๐๕	นางสาว สุพรรณิ สนธิคุณ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่
๑๐๖	นางสาว กาญจนา แสนใหม่	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่
๑๐๗	นาย ธีัญญ์ ยศชนะ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่
๑๐๘	นางสาว เจนธิรา ไทยกรณ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว
๑๐๙	นางสาว พิมพรรณ นันตะภูมิ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง
๑๑๐	นาง ดารุณี ศรีภูธร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด
๑๑๑	นาง วรณภัสสรณ์ ้วยวัฒน์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง
๑๑๒	นางสาว เกศรินทร์ บุญนาค	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง
๑๑๓	นาย อธิพันธ์ สร้อยญาณะ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง
๑๑๔	นางสาว ภรณ์สุดา ปัญญาธิล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง
๑๑๕	นางสาว พัชรธีรัตน์ สุทธารธรรม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า
๑๑๖	นาง จารุรัตน์ ใจการ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง
๑๑๗	นางสาว เบญจมาศ ธาตุอินจันทร์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย
๑๑๘	นาง รวิสร่า สุภา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย
๑๑๙	นางสาว อนงค์ พยัคฆ์พหล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง
๑๒๐	นางสาว นิภาพร ทรายมูล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด
๑๒๑	นางสาว วรณา ขยันการ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม
๑๒๒	นาย เอกลักษณ์ พงศ์เดชขจร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม
๑๒๓	ว่าที่ร้อยตรี ภาณุพงศ์ ชมฤทธิ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม

บัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

สังกัด สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	สังกัด
๑๒๔	นางสาว มณีพรรณ หาญใจ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง
๑๒๕	นางสาว สุพัตรา แก้วมณี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง
๑๒๖	นางสาว พนิดา นันไชย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว
๑๒๗	นางสาว รุติมา กาบบัว	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว
๑๒๘	นาง จารุวรรณ ยศชนะ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว
๑๒๙	นางสาว ปัทมาพร ไคร์วานิช	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว
๑๓๐	นางสาว เปรมอร ธัมมะ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง
๑๓๑	นาง ศรีลา อินสุยะ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง
๑๓๒	นาง พรฤดี ใจมา	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย
๑๓๓	นางสาว พิมภรณ์ วันมาละ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า
๑๓๔	นาย สงกรานต์ แสนคำ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง
๑๓๕	นาง สาริกา จอมบุญเรือง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง
๑๓๖	นางสาว ภัคดีพร ธรรมภักดี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง
๑๓๗	นางสาว สุพรรณษา อินตา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง
๑๓๘	นาง ไพรินทร์ วงศ์กันทะ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง
๑๓๙	นางสาว เปลวเทียน ไชยวงศ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง
๑๔๐	นางสาว ธิดารัตน์ ไชยมงคล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน
๑๔๑	นางสาว พัชรินทร์ ชาวแช่คัด	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหล่อ
๑๔๒	นาย อนุชา กำใจ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง
๑๔๓	นาย วิวัฒน์ สันใจ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง
๑๔๔	นางสาว เกล็ดแก้ว วรรณมณี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง
๑๔๕	นาง ชมัยพร กองทุม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย
๑๔๖	นาง นงค์เยาว์ บุญยศ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย
๑๔๗	นางสาว พศวีร์ ฉิมสุข	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ
๑๔๘	นางสาว นีรนุช ตาละกา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ
๑๔๙	นาง จรัสศรี คงสวัสดิ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย
	ระดับดีมาก จำนวน ๒๒ ราย			
๑	นาง นภาพร คำมูล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง
๒	นางสาว อำไพ จันทวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรอำเภอแมริม
๓	นาย นิรันดร์ ใจจิตร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด

บัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

สังกัด สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	สังกัด
๔	นาง สาวิตรี ตาทา	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง
๕	นาย ปรัชญ์ ปัญญาเหล็ก	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง
๖	นาย ปอร์ อุดม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง
๗	นาย ธีระศักดิ์ คำทอง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย
๘	นาง ผกามาศ ชันไช	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย
๙	นาย อานนท์ แสนสามก่อง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย
๑๐	นาง กัญญภัทร สัมป่อย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง
๑๑	นาย ณิชพงษ์ ทาศักดิ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง
๑๒	นาง นิสารัตน์ เตจ๊ะ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอแมริ่ม
๑๓	นางสาว ชฎารัตน์ เมฆเจริญ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเกษตรอำเภอแมริ่ม
๑๔	นาง อมรรรัตน์ ยุปาระมี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี
๑๕	นาย คมสัน สุวรรณเลิศ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี
๑๖	นางสาว ปันอนงค์ จอมศักดิ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี
๑๗	นาง มนัสนันท์ หนูจิตต์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี
๑๘	นาย สุพจน์ ตระกูลวรปัญญา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง
๑๙	นางสาว มณีนุช ณ สุวรรณ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ฮ้อย
๒๐	นาย อิทธิพัทธ์ ปันชู	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ
๒๑	นาย วิฑูรย์ หอมนารี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ
๒๒	นางสาว จุฬามาศ กันทะวงค์	เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร	ชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ



(นายเจริญ พิมพ์ขาล)

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่